

Số: /BC-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình kiểm tra công tác thi hành pháp luật về**  
**xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định**

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Ngày 31/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh; theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Tây Sơn và UBND huyện An Lão. Kết thúc đợt kiểm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo tình hình kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh (thời điểm từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2022) cụ thể như sau:

**I. Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương được kiểm tra**

**1. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính**

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của tỉnh, các đơn vị, địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện có hiệu quả, cụ thể:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021; Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022.

- Sở Giao thông vận tải: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính hằng năm; Kế hoạch thanh tra hằng năm; ban hành hơn 150 quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh.

- UBND huyện An Lão: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021, năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện An Lão; Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022.

- UBND huyện Tây Sơn: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính hằng năm; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Tây Sơn; Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Tây Sơn; Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2022; Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính hằng năm.

## **2. Công tác phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ; bố trí nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính**

### **a) Công tác phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính**

Công tác tuyên truyền, phổ biến; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính luôn được các đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng tham gia, cụ thể như:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trong kỳ kiểm tra, Sở đã tổ chức 12 hội nghị tư vấn pháp luật an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng là đại diện các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; các phòng, ban, hội, đoàn thể huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; người sử dụng lao động và người lao động với hơn 4.000 lượt người tham dự. Tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền, tư vấn về an toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với gần 2.800 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, Sở còn phối hợp với các đơn vị, địa phương in ấn, phát hành 50.000 tờ rơi, 20.800 áp phích phục vụ công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

- Sở Giao thông vận tải: Thanh tra Sở đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải cho 120 tổ chức vận tải, 2.000 cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải và 26 cán bộ, thanh tra viên trong ngành; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức và người dân, hạn chế được các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải còn cử công

chức tham dự Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức.

- UBND huyện An Lão: Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và các nghị định xử phạt chuyên ngành với 90 lượt người tham dự; kịp thời công khai, đưa tin các trường hợp vi phạm, các quy định mới của pháp luật liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính trên Trang thông tin điện tử huyện, hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Theo dự kiến, UBND huyện An Lão sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Quý III/2022 khi được UBND huyện cấp kinh phí tổ chức.

- UBND huyện Tây Sơn: Tổ chức 87 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, trực tuyến với 5.382 lượt người tham gia; phát hơn 2.000 lượt tin, bài trên Đài Truyền thanh huyện và cơ sở; cấp phát hơn 11.000 tập tài liệu, tờ rơi cho tuyên truyền viên pháp luật, hộ gia đình. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật với chuyên đề đất đai, tài nguyên, môi trường và các văn bản liên quan cho 85 cán bộ công chức là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; Báo cáo viên pháp luật; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Địa chính. Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính với 227 người tham gia. Đồng thời, phối hợp với cơ quan cấp trên tổ chức 01 Hội nghị tập huấn trực tuyến Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

#### **b) Bố trí nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính**

Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Giao thông vận tải, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Thanh tra Sở phụ trách. Thanh tra Sở được trang bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị. Hiện tại, tổng số người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 03 người, gồm 01 Chánh Thanh tra và 02 Thanh tra viên. Tổng số người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh tại Sở Giao thông vận tải là 22 người, gồm 01 Chánh Thanh tra, 02 Phó Chánh Thanh tra và 19 Thanh tra viên.

Tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện An Lão và UBND huyện Tây Sơn đều bố trí 01 chuyên viên phụ trách công tác pháp chế và công tác xử lý vi phạm hành chính. Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cơ bản đáp ứng nhu cầu công việc. Tổng số người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện là 03 người; trong đó có: Chủ tịch UBND huyện có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và 02 đồng chí Phó Chủ tịch được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

### **3. Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính**

Các đơn vị, địa phương đã thực hiện tương đối đầy đủ, kịp thời công tác báo cáo, thống kê về xử lý vi phạm hành chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. Đồng thời, tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính giữa các ngành, các cấp để tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

### **4. Việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật khác có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính**

Nhìn chung, các đơn vị, địa phương được kiểm tra đã thực hiện tương đối đảm bảo việc theo dõi, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Hầu hết các hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định nên không có trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

### **5. Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính**

Nhìn chung, các đơn vị, địa phương đã thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền; thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các nghị định hướng dẫn thi hành và các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực chuyên ngành. Kết quả thực hiện như sau:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổng số vụ vi phạm hành chính trong kỳ kiểm tra là 56 vụ. Tất cả các tổ chức, cá nhân vi phạm đều chấp hành nộp phạt đầy đủ và đúng thời gian quy định, không có trường hợp nào phải ban hành quyết định cưỡng chế, số tiền phạt thu được là 723.133.940 đồng.

- Sở Giao thông vận tải: Tổng số vụ vi phạm trong kỳ kiểm tra là 3.248 vụ, tổng số vụ vi phạm bị xử phạt hành chính là 3.247 vụ (01 trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính xe trộn bê tông tươi không ra quyết định xử phạt). Tổng số

quyết định xử phạt đã thi hành xong là 2.922 quyết định, số tiền phạt thu được là 6,503 tỷ đồng; còn lại 325 quyết định đang tiếp tục thi hành (chiếm tỉ lệ 11%), thuộc các đối tượng lái xe đường dài. Số quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 02 quyết định (đã chuyển cho chính quyền địa phương để thực hiện cưỡng chế theo quy định). Số quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt là 02 quyết định.

- UBND huyện An Lão: Ban hành 44 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực lâm nghiệp, đất đai, an toàn giao thông, y tế,... với tổng số tiền phạt là 689,25 triệu đồng (đã thu phạt nộp ngân sách nhà nước 475,85 triệu đồng, chưa thu phạt 213,4 triệu đồng); tịch thu phương tiện vi phạm bán đấu giá sung quỹ nhà nước 41 triệu đồng; chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự 03 vụ; cơ quan tố tụng chuyển để xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ.

- UBND huyện Tây Sơn: Ban hành 111 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên tổng số 96 vụ vi phạm; chủ yếu trong các lĩnh vực y tế, đất đai, xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, khoáng sản, điện, thương mại, an ninh, trật tự,... Trong đó, đã thi hành xong 77/111 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt thu được là 1.659,8 triệu đồng; số tiền thu được từ tang vật, phương tiện bị tịch thu là 773,1905 triệu đồng; ban hành 01 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và 01 quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

## **6. Việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện trong xử lý vi phạm hành chính**

Trong kỳ kiểm tra, không có vụ việc khiếu nại, khiếu kiện trong xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương được kiểm tra.

## **II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

### **1. Tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương được kiểm tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như sau:

#### **1.1. Công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính**

- Trong năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác này. Ngoài ra, nhân lực của Sở chưa được bố trí đủ để đảm bảo thực hiện việc kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính; do đó, số vụ việc được kiểm tra, phát hiện còn ít so với thực tế xảy ra, nhất là trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động.

- Trong năm 2020, UBND huyện An Lão không ban hành kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính nên không có cơ sở để

triển khai thực hiện công tác này trên địa bàn quản lý. Ngoài ra, trong kỳ kiểm tra, UBND huyện chưa tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan cấp trên tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại địa phương bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

### **1.2. Việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt**

- Việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng là lái xe đường dài còn nhiều khó khăn, bất cập do các đối tượng này chở hàng đi nhiều tỉnh, qua nhiều ngày mới quay lại để chấp hành nộp phạt, làm ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Do vậy, trong kỳ kiểm tra, Sở Giao thông vận tải vẫn còn 325/3.247 quyết định xử phạt chưa thi hành xong.

- UBND huyện Tây Sơn thực hiện chưa đảm bảo việc tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền. Trong kỳ kiểm tra, vẫn còn 34/111 quyết định xử phạt chưa thi hành xong; trong đó, có nhiều trường hợp đã hết thời hiệu thi hành nhưng cơ quan tham mưu không báo cáo, đề xuất người có thẩm quyền xử phạt để có biện pháp chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo trình tự, thủ tục về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

### **1.3. Việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính**

Việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành lang an toàn giao thông đường bộ (hành vi xây dựng tạm lều quán, các vật kiến trúc khác hoặc sửa chữa nhà ở bị hư hỏng trên phần đất đã được giao quyền sử dụng đất) còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do mức xử phạt cao, người dân thực hiện tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm còn chậm.

### **1.4. Việc phối hợp, cung cấp thông tin trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính**

Công tác thông tin, phối hợp giữa Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông chưa được thực hiện thường xuyên nên việc nắm bắt thông tin vi phạm của các lái xe chưa được cập nhật kịp thời để phối hợp xử lý đạt hiệu quả.

### **1.5. Về các điều kiện đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính**

Tại các đơn vị cấp huyện, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên chưa bố trí kinh phí riêng để đảm bảo thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định.

## **1.6. Việc áp dụng pháp luật**

### **a) Về biên bản vi phạm hành chính**

- Biên bản vi phạm hành chính chưa đảm bảo theo Mẫu biên bản vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, cụ thể: Biên bản không có số; biên bản được lập tại trụ sở cơ quan nhưng không ghi rõ lý do; biên bản không có mục “*Biên bản đã giao trực tiếp cho cá nhân/người đại diện của tổ chức vi phạm vào hồi ... giờ... phút, ngày .../.../...*”; biên bản không ghi thông tin về cá nhân bị thiệt hại; biên bản do người khác ký (không phải người đại diện của tổ chức vi phạm) nhưng hồ sơ lại không có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật; biên bản có người chứng kiến nhưng lại thiếu mục “*Ý kiến trình bày của người chứng kiến*”; biên bản ghi không chính xác điều khoản quy định hành vi vi phạm,... (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện An Lão, UBND huyện Tây Sơn).

- Biên bản vi phạm hành chính ghi người chứng kiến là thành viên của Đoàn kiểm tra là không đảm bảo tính khách quan của việc lập biên bản (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện An Lão).

### **b) Về quyết định xử phạt vi phạm hành chính**

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa đảm bảo theo Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, cụ thể: Quyết định xử phạt không gửi cho cơ quan, tổ chức để tổ chức thi hành quyết định xử phạt; không thể hiện việc giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm để thi hành; không ghi thông tin về số đăng ký doanh nghiệp của tổ chức vi phạm; ghi không đúng thông tin về người đại diện theo pháp luật của tổ chức vi phạm; không ghi cụ thể mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả của từng hành vi vi phạm; không ghi cụ thể thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả,... (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện An Lão).

### **c) Về áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính**

Biên bản vi phạm hành chính áp dụng không đúng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Điều 119 Luật Xử lý vi phạm hành chính (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện An Lão, UBND huyện Tây Sơn).

### **d) Về áp dụng tình tiết giảm nhẹ, áp dụng mức tiền phạt**

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chỉ thể hiện 01 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính nhưng lại áp dụng mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt là không đảm bảo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP “*Mức phạt tiền cụ thể đối*

với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Trong trường hợp có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên thì áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt” (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện An Lão).

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính áp dụng tình tiết giảm nhẹ không đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính nhưng lại áp dụng mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện An Lão).

#### **đ) Về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả**

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính áp dụng không đúng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm được quy định tại nghị định xử phạt (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện An Lão).

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không ghi cụ thể thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (chỉ ghi “Khắc phục ngay, kể từ ngày nhận được quyết định này”). Tuy nhiên, quyết định xử phạt không thể hiện thời gian cá nhân, tổ chức nhận được quyết định xử phạt nên không có cơ sở để xác định thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Tây Sơn).

#### **e) Về giải trình**

- Thực hiện không đúng quy định về thời hạn giải trình và người có thẩm quyền xem xét giải trình tại Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) là: Đối với trường hợp giải trình bằng văn bản, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải gửi văn bản giải trình cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì người có thẩm quyền xử phạt có thể gia hạn nhưng không quá 05 ngày làm việc. Đối với trường hợp giải trình trực tiếp, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính (UBND huyện An Lão, UBND huyện Tây Sơn).

- Biên bản vi phạm hành chính thể hiện quyền giải trình của người vi phạm trong khi hành vi vi phạm không thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) (UBND huyện An Lão, UBND huyện Tây Sơn).

#### **g) Về tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề**



- Hồ sơ có thể hiện việc tạm giữ tang vật vi phạm hành chính nhưng không có biên bản tạm giữ và quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định (UBND huyện An Lão).

- Áp dụng không đúng thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 8 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) là *“Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 66 của Luật này nhưng không quá 01 tháng, kể từ ngày tạm giữ”* (UBND huyện Tây Sơn).

#### **h) Về áp dụng hình thức xử phạt bổ sung**

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung được quy định tại nghị định xử phạt (UBND huyện An Lão).

#### **i) Về áp dụng thẩm quyền xử phạt**

Áp dụng không đúng thẩm quyền xử phạt trong trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm quy định tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP: Đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm mà các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước không quy định trị giá hoặc số lượng của hàng cấm và khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm có tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm thì không tiến hành xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính mà phải chuyển hồ sơ vụ việc đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm (UBND huyện Tây Sơn).

### **2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế**

- Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản quy định chi tiết và các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực còn tồn tại nhiều bất cập, chưa thống nhất, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; ngoài ra, các văn bản này cũng thường xuyên sửa đổi, bổ sung nên trong quá trình áp dụng, đơn vị, địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu trong việc xử lý, xử phạt vi phạm hành chính phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nên đôi lúc chưa đáp ứng được hết yêu cầu công việc đề ra; trong một số trường hợp, cán bộ tham mưu chưa cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nên tham mưu, đề xuất áp dụng chưa đảm bảo theo quy định.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực của đời sống xã hội chưa thật sự thường xuyên, sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân nên tình trạng vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra.

- Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, tài nguyên và môi trường, xây dựng, đất đai, an ninh - quốc phòng, giao thông,...

- Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính tại địa phương có lúc còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ, dẫn đến chất lượng và hiệu quả công tác chưa cao.

- Kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đảm bảo cho công tác xử lý, xử phạt vi phạm hành chính của đơn vị, địa phương cũng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được hết yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

### **III. Đề xuất, kiến nghị**

Qua kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề xuất, kiến nghị Bộ Tư pháp một số nội dung như sau:

- Sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kịp thời sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập, hạn chế để đảm bảo tính thống nhất, khả thi khi áp dụng thực hiện.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực cụ thể cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

- Kịp thời phúc đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập của địa phương trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong công tác này.

Trên đây là kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tư pháp./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K11.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**